
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 778  —  488. mál.

Fyrirspurn

til félags og húsnæðismálaráðherra um sölu ríkisins á leigufélaginu Kletti ehf.

Frá Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur.

Hver er ástæða þess að Íbúðalánasjóður hefur sett leigufélagið Klett ehf. í söluferli og
telur ráðherra að sala félagsins stuðli að því að markmiðum ráðherra í húsnæðismálum verði
náð? 

 


